
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจ าปี  2561 
วันพุธ   ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  10.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 

-------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายปรีชา  จงจิตร ประธานสภาเทศบาล ปรีชา  จงจิตร  
2 นายสมศักดิ์  สังข์ทอง รองประธานสภาเทศบาล สมศักดิ์  สังข์ทอง  

3 นายเสน่ห์  ศรีระวิ สมาชิกสภาเทศบาล เสน่ห์  ศรีระวิ  
4 นายทวีป  ศรีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีป  ศรีโชต ิ  
5 นายนิมนต์  ปรีชา สมาชิกสภาเทศบาล นิมนต์  ปรีชา  
6 นายพยุธ  นรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล พยุธ  นรินทร์  
7 นางอัมพร  ชุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล อัมพร  ชุมทอง  
8 นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ทนงศักดิ์  วรรณโชติ  
9 นายเสกสันต์  ช่วยศรี สมาชิกสภาเทศบาล เสกสันต์  ช่วยศรี  

10 นายมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาล มานิตย์  อ่อนชื่นจิตร  
11 นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล จุฑาภรณ์  ช่วยจิตร  

 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคนองศิลป์  ชิตรกุล นายกเทศมนตรี คนองศิลป์  ชิตรกุล  

2 นายสุรินทร์  ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สุรินทร์  ธรฤทธิ์  

3 นางอาภรณ์  เทพทุ่งหลวง รองนายกเทศมนตรี อาภรณ์  เทพทุ่งหลวง  

4 นายซั่น สุวรรณประดิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -  

5 นายประภาส  เหรียญทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ประภาส  เหรียญทอง  

6 นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน รองปลัดเทศบาล ธีรพงศ์  เนื้ออ่อน เลขานุการสภาฯ 

7 นายจ าลอง  นวลสุทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด จ าลอง  นวลสุทธิ์  

8 นายสุธีย์  ยอดเพชร รองปลัดเทศบาล สุธีย์  ยอดเพชร  

9 นายวัชรินทร์  ไชยยศ ผอ.กองช่าง วัชรินทร์  ไชยยศ  

10 นางจิราวรรณ  จันทร์พุธ ผอ.กองคลัง จิราวรรณ  จันทร์พุธ  

11 นายนพดล  แก้วมหิทธิ ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ นพดล  แก้วมหิทธิ ์  

12 นางอุไรวรรณ  อติชาต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อุไรวรรณ  อติชาต  

13 นางสาวศิริขวัญ  ยงคณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศิริขวัญ  ยงคณะ  

14 นางระววีรรณ  ทองแสงแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ระวีวรรณ  ทองแสงแก้ว  

15 นางสาวขวัญจิตร  อินทรคีรี นายช่างเขียนแบบช านาญการ ขวัญจิตร  อินทรคีรี  

16 นางสาวขวัญยิหวา  เก้ือหนุน นักทรัพยากรบุคคลช านาญงาน ขวัญยิหวา  เก้ือหนุน  

17 นางสาววริศรา  ไพเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วริศรา  ไพเมือง  

18 นางสาวสาฬญิญา  โสเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สาฬิญญา  โสเชื้อ  

19 ว่าท่ี ร.ต.วชรเมศ  สินนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ วชรเมศ  สินนุรักษ ์  

20 ส.ต.ท.ธนกฤตเนติธร  คุ้มแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการ ธนกฤตเนติธร  คุ้มแก้ว  

21 นายสิริพงศ์  แก้วอ่อน นักวิชาการศึกษาช านาญการ สิริพงศ์  แก้วอ่อน  

22 นางกัญญพัชร  สุขขี เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ กัญญพัชร  สุขขี  

23 นางสาวฐิตานันท์  อินทร์ปรุง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ฐิตานันท์  อินทร์ปรุง  

24 นางสาวณณณภรณ์  เลี่ยนสุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ณณณภรณ์  เลี่ยนสุย  

25 นายนริศ  บุญช้าง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน นริศ  บุญช้าง  

26 นางสาวธนัยาภรณ์  อินทรทัต จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน ธันยาภรณ์  อินทรทัต  

27 นางสาวณัฐธยาน์  พันธะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณัฐธยาน์  พันธะ  

28 นายสัญญา  ชูศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สัญญา  ชูศรี  

29 นายวริศรา  หนูเนียม นวช.การเงินและบญัชีช านาญการ วริศรา  หนูเนียม  

30 นางสาวชุติมา  นิคมเพ็ชร นวช.การเงินและบญัชีปฏิบัติการ ชุติมา  นิคมเพ็ชร  
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  เมื่อครบองค์ประชุมนายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวเชิญนายปรีชา                 
จงจิตร   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม                 
เมื่อเวลา 10.30 น. 

นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล   ต าบลบ้านส้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2561 
เลขานุการสภาเทศบาล    บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม ท่านนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องมาพร้อมในที่ประชุมแล้ว  ท่านประธานสภา
เทศบาลก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านปรีชา  
จงจิตร   ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันนี้เราได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
 บ้านส้อง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561   และเมื่อสมาชิกสภา

เทศบาลมาพร้อมองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายปรีชา  จงจิตร  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านส้องได้รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล มา   
ประธานสภาเทศบาล ใหม่ 1 ราย  ดังนั้นเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รู้จักเพ่ือประโยชน์ในการ

ติดต่อ การประสานงาน ผมขอเชิญแนะน าตัวต่อสภาเทศบาลด้วยครับ 

นางสาวขวัญจิตร  อินทคีรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี   
นายช่างเขียนแบบช านาญงาน   ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวขวัญจิตร  อินทคีรี  ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ
ช านาญงาน  โอนมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม่  อ าเภอ
กาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับการโอนมาปฏิบัติงานที่
เทศบาลต าบลบ้านส้อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองแล้ว ซึ่งดิฉันก็จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถค่ะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายปรีชา  จงจิตร  เทศบาลต าบลบ้านส้องรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ร่วมงาน  
ประธานสภาเทศบาล กับท่านนะครับ  

 ส าหรับเรื่องต่อไป  เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562  ด้วยอ าเภอเวียงสระได้จัดท าแผนโครงการจิตอาสา “เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ” เช่นการพัฒนา การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ะอ า ด ถ น น แ ล ะสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
ปลูกป่า  การขุดลอกคูคลอง  การก าจัดผักตบชวา การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย เป็นต้น 
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 ในการนี้ อ าเภอเวียงสระร่วมกับบริษัทเกร็ดแก้ว กรีน จ ากัด  จะ
ด าเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในล าคลองตาล  โดยก าหนดจะปล่อย
พันธุ์กุ้งก้ามกราม  จ านวน 500,000  ตัว  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และร่วมเก็บกวาดขยะบริเวณวัดบ้านส้อง  
ในวันพฤหัสบดี ที่ 16  สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา  10.00 ณ  ณ วัด
บ้านส้อง  หมู่ที่ 15  การแต่งกาย ใช้ชุดจิตอาสานะครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561                   
เมื่อวันพุธ  ที่ 23  พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ จากที่ท่านได้พิจารณารายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561   

จ านวน  26  หน้า  ไม่ทราบว่าท่านเห็นว่าจุดใดควรได้รับการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ขอให้บอกเลขหน้า  ย่อหน้าที่  และบรรทัดที่เท่าใด  แก้
อย่างไรนะครับ   ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมขอมติที่ประชุมครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2               

ประจ าปี 2561  เมื่อวันพุธ  ที่  23  พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.  
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง   จ านวน  10  เสียง 
  ไม่รับรอง  จ านวน   -    เสียง  
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ  (ไม่มี)   
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรี เทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอ

เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
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หมวด 3  ข้อ 23  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้รวบรวมจัดท า               
ร่างงบประมาณรายจ่าย  น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น   

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านส้อง จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านส้อง
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ 

- เงินฝากธนาคาร จ านวน 76,364,441.92 บาท (เจ็ดสิบ
หกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) 

- เงินสะสม จ านวน 34,419,783.24 บาท (สามสิบสี่ล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) 

- เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 25,615,418.62 บาท 
(ยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์) 

- รายการที่ได้กันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

- รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 20 
โครงการ  รวม 6,542,049.24 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่สิบ
เก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) 
 เงินกู้คงค้าง จ านวน 43,032,723.09 บาท (สี่สิบสามล้านสาม
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสตางค์) 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ.2561 

- รายรับจริง จ านวน 88,959,454.07 บาท (แปดสิบแปด
ล้านบาทเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) 

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00
บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

- รายจ่ายจริง  จ านวน 57,350,512.07 บาท (ห้าสิบเจ็ด
ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) 

- รายจ่ ายที่ จ่ ายจากเงิน อุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์  จ านวน 1,496,124.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)  

- รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 8,025,876.00 บาท 
(แปดล้านสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

- รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 
บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
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 ส าหรับประมาณการรายรับในปี 2562 เราประมาณการไว้ จ านวน 
116,054,500.00 บาท  (หนึ่งร้อยสิบหกล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน)   ส่วนของปี 2561 นี้ประมาณการไว้ 121,436,500.00 บาท  
(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ใน ณ วันนี้
มีงบประมาณเข้ามาแล้วประมาณ 105,xxx,xxx.xx บาท (กว่าหนึ่งร้อยห้า
ล้านบาท) ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนครึ่งจะเข้ามาครบตามที่
เราประมาณการไว้หรือไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2560 รายได้
เข้ามาจริงจ านวน 113,308,066.21 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสาม
แสนแปดพันหกสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  แต่ในช่วงที่เราพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกันก็ยังขาดอีกเยอะเหมือนกัน   
 ส าหรับประมาณการรายจ่ าย  ในปี  2560  มีรายจ่ ายจริ ง 
108,768,036.15 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทเจ็ดแสนหกหมื่นแปด
พันสามสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) เป็นงบด าเนินงาน 15,868,095.23 
บาท (สิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) 
และงบลงทุน 32,304,823.00 บาท  (สามสิบสองล้านสามแสนสี่พัน
แปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) 
 ปี 2561 ประมาณการรายจ่ายไว้ 121,436,500.00 บาท (หนึ่ง
ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นงบ
ด าเนินงาน 20,985,021.00 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพัน
ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และงบลงทุน 26,269,800.00 บาท   (ยี่สิบหกล้าน
สองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  และในปี 2562 ประมาณการรายจ่าย 116,054,500.00 บาท 
(หนึ่งร้อยสิบหกล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นงบด าเนินงาน 
21,363,170.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน) และงบลงทุน 16,301,100.00 บาท   (สิบหกล้าน
สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับท่านแล้ว   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไปครับ 

นายปรีชา  จงจิตร ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  สอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติมายัง
สภาฯ  เพ่ือพิจารณาในวันนี้  ซึ่งตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาให้จะเห็นได้ว่าใน
ปี 2562 นั้นเราประมาณการรายรับ-รายจ่ายไว้ต่ ากว่า  ปี 2561 ที่ผ่าน
มา  คือ เมื่อปี 2561  ตั้งไว้ 121,436,500.00 บาท  มาปี 2562  ตั้ง
ไว้แค่ 116,054,500.00 บาท  ลดลง 5,382,000.00 บาท   และยิ่ง
เมื่อมาพิจารณาที่งบลงทุนย้อนหลังไป 3 ปี  ปรากฏว่าลดลงทุกปี จากปี 



 7 

2560 มี 32,304,823.00 บาท  ปี 2561 ตั้งไว้ 26,269,800.00 
บาท  มาปี 2562 ตั้งไว้แค่ 16,301,100.00 บาท    

  และยังมีอีกเรื่องประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร  มีรายรับจาก
อากรรังนกอีแอ่น 170,000.00 บาท  นี่ผมก็ไม่ทราบว่าในพ้ืนที่เรามี
เลี้ยงนกอีแอ่นด้วยหรืออย่างไรครับ 

  เรื่องต่อไปเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย  
ซึ่งได้อุดหนุนให้โรงเรียนวัดบ้านส้องไปเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 
ในปี 2562  ตั้งไว้ 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
เท่ากับปีนี้  ซึ่งเพ่ิงผ่านการจัดการแข่งขันมาซึ่งผมได้รับฟังปัญหามา
พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ  เนื่องจากในปีนี้งบประมาณไม่
เพียงพอในการจัด แต่ดีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบุคคลภายนอกมาบ้างจึง
ท าให้การจัดการแข่งขันสามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  แต่ส าหรับในปีต่อไป
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้องก็เปรยกับผมมาว่าน่าจะสนับสนุนให้
สัก 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ถึงจะเพียงพอ             
ถ้าถามว่าน างบประมาณส่วนไหนมาเพ่ิม  ผมก็มองว่าในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   จึงอยากจะน าเรียน
ฝ่ายบริหารไปพิจารณาด าเนินการต่อไปครับ 

นายปรีชา จงจิตร  ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ก็ได้
อภิปรายในเนื้อหาสาระไปแล้วพอสมควร   ส่วนตัวผมก็จะขออภิปรายใน
เรื่องของงบประมาณในการพัฒนา ในแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งเป็น
โครงการขุ ด เจาะบ่ อบาดาล   จ านวน  2   โครงการ   เป็ น เ งิ น 
686,000.00 บาท   ของหมู่ที่  6 และหมู่ที่  10  ซึ่งผมก็เห็นว่ามี
ความส าคัญกับพ่ีน้องมาก  เพราะที่ผ่านมาทั้งสองหมู่บ้านนี้ประสบปัญหา
น้ ากินน้ าใช้มาตลอด  ทั้งฤดูฝนน้ าท่วม  ฤดูแล้งน้ าไม่มีใช้  บางปีต้องท ากา
ลักน้ ามาจากหมู่บ้านอ่ืน  เพ่ือชักน้ าดิบมาผลิตน้ าประปาเพราะบ่อน้ าดิบ
แห้งขอด  ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก    

  งบประมาณที่ตั้งเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  1,252,000.00 บาท  6 โครงการ 6 หมู่บ้าน  
นี่ก็จ าเป็นครับ  พ่ีน้องประชาชนเดินทางกลางค่ ากลางคืนไม่ได้รับความ
สะดวก  บางครั้งก็มีความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาที่มีอยู่
ที่ผ่านมาพบว่าไม่ว่าไปทางไหนสมาชิกสภาฯ  ก็จะได้รับค าร้องขอไฟฟ้า
สาธารณะตรงจุดนั้น จุดนี้มาตลอด  ท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะทราบปัญหา
นี้ดี  ปีนี้ข้าวยากหมากแพง ปัญหาโจรขโมยก็ชุกชุมตามมา 

  ส่วนงานไฟฟ้าและถนน ตั้งไว้ 14,252,000.00 บาท  จ านวน 
12  โครงการ  ถึงแม้ว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้น้อยกว่า
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ทุกปี  แต่ว่าแต่ละโครงการก็มีความส าคัญ  ทั้งโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ถึงแม้งบประมาณที่จัดสรรมาพัฒนาในปีนี้
จะน้อยกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา  แต่ผมก็ตระหนักดีแล้วว่าทุกโครงการที่มีใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณในปี 2562 ล้วนที่มีความจ าเป็น และช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนครับ  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
นายกเทศมนตรี สภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาฯ  ที่ได้อภิปรายทั้งสองท่านนะครับ ส าหรับงบประมาณในปี 
2562 นี้  ส าหรับประเด็นที่ท่านสมศักดิ์  สังข์ทองอภิปรายว่าท าไมปีนี้งบ
ด าเนินงาน และงบลงทุนตั้งไว้น้อย  เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ  นั้น  สาเหตุก็
เนื่องมาจากในปีนี้ซึ่งหมายถึงปีปัจจุบัน ปี 2561 นี้ รายรับจริงที่เราได้รับ
การจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยกว่าในปีก่อนๆ  นี่ก็เหลือ
อีกแค่หนึ่งเดือนครึ่งเท่านั้น งบประมาณที่เราประมาณการไป 121 ล้าน  
แต่นี่เข้ามาแค่ 105 ล้านเอง  ยังขาดอีก 16 ล้าน ซึ่งก็น่าจะยากแล้วที่จะ
เข้ามาครบ  แล้วที่ตั้งไปเท่านี้ก็เจียดงบประมาณรายจ่ายประจ ามาเต็มที่
แล้ว  ผมตัดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นออกแทบจะหมดแล้ว  ขนาดที่ว่ากอง
การศึกษาขอซื้อเก้าอ้ี ซื้อโต๊ะท างาน  ผมยังต้องบอกท่านปลัดฯ ช่วยลงไป
ดูหน่อยว่าช ารุดจริงหรือไม่ อย่างไร   

  เรื่องอากรรังนกนางแอ่น  ในเขตเราไม่มีครับ  ไม่มีการขออนุญาต
แต่รายได้ส่วนนี้เราได้รับจัดสรรมาจากรัฐบาล  ซึ่งผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น
การจัดสรรมาจากอากรที่จัดเก็บได้ในเขตจังหวัดแล้วเขามาจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วยครับ 

  เรื่องงบประมาณโครงการกีฬาเครือข่าย  ผมขอเรียนว่าในปี 2562  
เราน่าจะใช้งบประมาณน้อยลง  เนื่องจากเราจะเปลี่ยนมาจัดที่สนามของ
เราเอง  ไม่ต้องไปใช้สนามของเวียงสระแล้ว  งบประมาณในการจัดเตรียม
สนามก็น่าจะน้อยลง   

        จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย เราจะต้องประชุม 3 วาระ  ในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 1  

คือรับหลักการ  เมื่อรับหลักการแล้ว ให้ท่านสมาชิกสภ าฯ เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาคณะหนึ่ง เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการ  
พร้อมทั้งก าหนดวันรับค าขอแปรญัตติ  วันประชุมเพ่ือพิจารณาการแปร
ญัตติ  ท่านเข้าใจนะครับ  แล้วผมจะนัดประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2  
และท่ี 3 ต่อไป   

  เมื่อที่ประชุมเข้าใจแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมครับ  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับหลักการ  จ านวน  10  เสียง 
  ไมร่ับหลัการ   จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ   งดออกเสียง 

นายปรีชา  จงจิตร   เมื่อสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แล้ว  ขอให้ท่านเสนอคณะกรรมการ

แปรญัตติ  ซึ่งจะเสนอว่าให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 
7 ท่าน  ซึ่ งท่ านสมาชิกเสนอมาเลยครับ ว่ าจะให้ประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน 

  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์ ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา  ก็จะประกอบด้วยคณะกรรมแปรญัตติจ านวน 5 ท่าน  
ดังนั้นในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ผมจึงขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน  5 ท่าน เช่นเดิมครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  5 ท่าน  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
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นายปรีชา  จงจิตร  ต่อไปในการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติแต่ละต าแหน่งให้มี 
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง 2 ท่าน  และถ้าหากมีผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติแต่ละ

ต าแหน่งมากกว่า 1 ท่านก็ต้องมีการลงคะแนน  แต่ถ้าไม่มีท่านนั้นก็จะได้
เป็นกรรมการแปรญัตติครับ   

  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่  1  ครับ  เชิญท่าน
นิมนต์  ปรีชา ครับ 

นายนิมนต์  ปรีชา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายนิมนต์  ปรีชา 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง เป็นกรรมการแปร

ญัตติ ครับ 
  ผู้รับรอง  1. นายเสกสันต์  ช่วยศรี 
    2. นายมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร 

นายปรีชา  จงจิตร  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1   
ประธานสภาเทศบาล อีกไม่ครับ   

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง  ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 ครับ   
  ต่อไปเชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร เป็นกรรมการ

แปรญัตติ ครับ 
  ผู้รับรอง  1. นายเสน่ห์  ศรีระวิ 
    2. นายพยุธ  นรินทร์ 

นายปรีชา  จงจิตร  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2   
ประธานสภาเทศบาล อีกไม่ครับ   

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร  ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 ครับ   
  เชิญท่านมานิตย์ อ่อนชื่นจิตร ครับ 

นายมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านพยุธ  นรินทร์ เป็นกรรมการแปร

ญัตติ ครับ 
  ผู้รับรอง  1. นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ 
    2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 

นายปรีชา  จงจิตร  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล อีกไม่ครับ   
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ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านพยุธ  นรินทร์  ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 ครับ   
  เชิญท่านจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร ครับ 

นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร  เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉันนางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันขอเสนอท่านมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร เป็นกรรมการ

แปรญัตติ ครับ 
  ผู้รับรอง  1. นางอัมพร  ชุมทอง 
    2. นายทวีป  ศรีโชติ 

นายปรีชา  จงจิตร  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล อีกไม่ครับ   

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร  ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 ครับ   
  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านอัมพร  ชุมทอง  เป็นกรรมการแปร

ญัตติ ครับ 
  ผู้รับรอง  1. นายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
    2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 

นายปรีชา  จงจิตร  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล อีกไม่ครับ   
 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านอัมพร  ชุมทอง  ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  สรุปคณะกรรมการแปรญัตติเ พ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี จ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่ 

1. นายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 
3. นายพยุธ  นรินทร์ 
4. นายมานิตย์  อ่อนชื่นจิตร 
5. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 

  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ประธานสภาเทศบาล เสนอก าหนด
วันแปรญัตติครับ  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 
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นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
  ผมขอเสนอก าหนดการวันยื่นค าขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ หรือ

ผู้บริหาร ถ้าประสงค์จะยื่นค าขอแปรญัตติวรรคหนึ่งวรรคใด  ให้มายื่น          
ค าขอฯ ได้ระหว่างวันที่ 16-17 และ 20 สิงหาคม 2561 (หรือ 16-20 
สิงหาคม 2561  เว้นวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่ เวลา 8.30-
16.30 น. ครับ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้ านส้องแห่งนี้               
รวมระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติวันละ 8 ชั่วโมง จ านวน 3 วัน  รวม
ทั้งหมด 24  ชั่วโมงเต็มครับ  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

นายปรีชา  จงจิตร  สรุปว่า ก าหนดการยื่นค าขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16-20  
ประธานสภาเทศบาล สิงหาคม 2561  (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง   ท่านใดมีความประสงค์จะขอแปร
ญัตติขอให้มายื่นค าขอได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวนะครับ    

  เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ผมขอพักการประชุม เพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันกันก่อน  แล้วเวลา 13.00 น.  เรามาประชุม
ต่อกันครับ  

นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมขออนุญาตท่านประธาน 
รองปลัดเทศบาล ก่อนด าเนินการประชุมต่อในช่วงบ่าย  ผมใคร่ขอนัดประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาเทศบาล แปรญัตติเ พ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการ สัก 20 นาที  ก่อน

ด าเนินการประชุมสภาฯ ต่อในภาคบ่ายครับ 
นายปรีชา  จงจิตร  ผมอนุญาตครับ ถ้าอย่างนั้นขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน 
ประธานสภาเทศบาล อาหารกลางวันกันก่อน  แล้วเวลา 13.20 น.  เรามาประชุมต่อกันครับ

  
----------------------------พักกลางวัน -------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ  (ไม่มี) 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะฝากไว้ในสภาฯ  ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 
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นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จากการประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติเมื่อสักครู่นี้  ผมขอรายงานว่าที่ประชุมได้มีมติให้

กระผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ   และให้
นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร  เป็นเลขานุการแปรญัตติ   

  ซึ่งคณะกรรมการจะมาท าหน้าที่รับค าขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ 
หรือผู้บริหาร ถ้าท่านใดประสงค์จะยื่นค าขอแปรญัตติวรรคหนึ่งวรรคใด  
ให้มายื่นค าขอฯ ได้ระหว่างวันที่ 16 -17 และ 20 สิงหาคม 2561           
(หรือ 16-20 สิงหาคม 2561  เว้นวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่ 
เวลา 8.30-16.30 น. ครับ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  
นะครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ครับ ขอบคุณครับ  ท่านใดมีเรื่องจะฝากไว้อีก ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  วันนี้เราก็ได้มาประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่ง

ที่ประชุมก็ได้มีมติรับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และบัดนี้ก็เป็นเวลาอัน
สมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
รองนายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ที่ได้มาให้ความส าคัญกับการประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับวันนี้ผม
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  และขอปิดการประชุมครับ 

  ปิดประชุมเวลา   14.10  น. 
  
   
     ลงชื่อ      ธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
 
 


